



## บทความ

### เรื่อง....เส้นทางสายปริยัติธรรม

โดย ภ.มหาวิริโย

การศึกษาเล่าเรียนในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ทุกคนต้องมีความรู้และศิลปะวิชาต่างๆเพื่อให้ทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ แต่ใครจะรู้เล่าว่าการศึกษาเล่าเรียนนั้นไม่มีขีดจำกัดโดยทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการศึกษา และความสามารถก็มีความแตกต่างกันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน

คำว่า “ปริยัติธรรม” หมายถึงธรรมที่ฟังศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้รอบ หรือฉลาดรอบ ได้แก่ พุทธพจน์ หรือพระไตรปิฎก เรียกเต็มๆว่า พระปริยัติธรรม แต่ในปัจจุบันนี้มีการศึกษาอยู่ในหลายรูปแบบมากมาย แต่แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ แบบธรรมะ โดยจะเน้นภาษาบาลีไปโดยส่วนใหม่ และแบบสามัญศึกษา โดยจะศึกษาเกี่ยวกับทางโลกเพื่อให้มีความเท่าทันในยุคปัจจุบันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น

เราจะชวนขวายเป็นในทางใต้นั้น ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน เพราะความรู้พรสวรรค์ของแต่ละคนนั้นไม่มีเหมือนกัน เพราะคนเราเกิดมามีลักษณะต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันนั้นก็คือ อวัยวะในส่วนต่างๆของร่างกาย และสติปัญญาก็เป็นสิ่งสำคัญโดยเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าคนๆนั้น เป็นอย่างไร มีความสามารถมากแค่ไหน แต่คำว่าการศึกษาเมื่อเรามาเดินบนเส้นทางสายนี้แล้วย่อมจะมีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ เป็น นักบวช หรือ ศฤกษ์ก็มีสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาบนเส้นทางสายปริยัติ เมื่อมีคนที่เขาไม่รู้ในเส้นทางสายปริยัติเราพอจะให้ความรู้เขาได้ไหม แต่ความเป็นจริงแล้วการที่เราจะมีความรู้ได้นั้นก็เกิดจากการฝึกฝน การขัดเกลาในจิตใจของเรา ให้มากขึ้นก่อนที่เราจะไปสอนบุคคลอื่นต้องมีการพิจารณาพิจารณาในความรู้ันั้นๆ ให้มากขึ้นกว่าคนที่เราจะไปสอนเขา แต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ ทุกคนมีความคิดเห็นต่างกันอย่างมากมาย เพราะเกิดจากการศึกษาปริยัติธรรมในแนวทางวิชาการมากเกินไป ทำให้ต้องมีนักวิชาการมากขึ้น ทั้งทางด้านการศึกษาแบบธรรมะ และการศึกษาแบบสามัญ โดยนักวิชาการเหล่านี้ นำความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรมมาศึกษาโดยการเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่น ท่านพระมหาภูติชัย วชิรเมธี และท่านพระพรหมบัณฑิต เป็นต้น

จากการได้ศึกษาและเริ่มเขียนบทความนี้ ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าการศึกษาในทางปริยัติธรรมย่อมทำให้เกิดการส่งเสริมความรู้ในทางพระพุทธศาสนาให้มีความก้าวหน้าก้าวไกลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการศึกษาระบบแบบเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อผู้คนที่สนใจในทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และผู้เขียนจึงหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ไม่มากนักน้อยต่อผู้ที่ได้อ่านในบทความนี้ หากมีความผิดพลาดประการใดผู้เขียนก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ